

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. “ถอดยศจำคุก จุมพล ๓ ปี รุกป่า” จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด มติชน
๒. “หมายจับกำนันเชียร” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน
๓. “เลื่อนอ่านฎีกา” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์
๔. “เลื่อนอ่านฎีกาอริสมันต์” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มติชน

ฉบับวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ชาวเลขึ้นศาลฎีก์โต้สวนคดีพิพาท” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. คอลัมน์บทความ “ความรับผิดชอบทางอาญา กรรมการผู้แทนนิติบุคคล กฎหมายใหม่ ดีกว่าเดิมจริงหรือ (๑)” จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
๓. คอลัมน์ทนายชาวบ้าน “ข้อหานี้ยังไม่มี” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖ เรื่อง

๑. “วิพากษ์ร่างกม.คดีอาญานักการเมือง เปิดช่องยื่นอุทธรณ์-ห้ามถอนฟ้อง” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “วีระลั่นไม่หนีพร้อมสู้คดีคอมพ์” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ เดอะเนชั่น แนวหน้า เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน
๓. “คสช. เผด็จศึก ธรรมกาย ธรรมชโยและคณะ ขึ้นศาลสู้ ๓๔๔ คดี” จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน เนชั่นสุดสัปดาห์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์
๔. คอลัมน์รายงานพิเศษ “ย้อนรอย เจ้ง ดอกจิก จากตลก สู่ แกนนำเสื้อแดง” จากหนังสือพิมพ์ เนชั่นสุดสัปดาห์
๕. “ป้าชิชินฯหมิ่นล.ตง.เร่งรัฐจัดการก่อน ๓๑ มี.ค.” จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ
๖. “วิเชษฐุ์ พันสินบนโรลส์-รอยซ์” จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

MiC

MATICHON
INFORMATION CENTER

Subject Heading :

Source :

มติชน

Date :

13 มี.ค. 2560

Page :

2

No:

60093430

วิพากษ์ร่างกม.คดีอาญานักการเมือง

เปิดช่องยื่นอุทธรณ์-ห้ามถอนฟ้อง



หมายเหตุ - นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย (พท.) นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าคณะกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ และนายสมศักดิ์ ปรีคนานันทกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้ความเห็นกรณีศาลฎีกาได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประกอบการพิจารณาจัดทำกฎหมายลูก มี 71 มาตรา และบทเฉพาะกาล มีเนื้อหาสำคัญในประเด็นเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้อง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที เมื่อศาลรับฟ้องแล้วห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง การไม่นับอายุความหากจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีคดี รวมทั้งยังให้สิทธิการอุทธรณ์คำพิพากษาให้ดำเนินการได้ภายใน 30 วัน นับแต่มีคำพิพากษา แต่จะอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อจำเลยมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานของศาลเท่านั้น มิเช่นนั้นศาลจะไม่รับอุทธรณ์

สมศักดิ์ ปรีคนานันทกุล

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

สหรับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่บัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที หากศาลรับฟ้องนั้น ส่วนตัวเห็นด้วย ตั้งแต่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีผลจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ โดยเหตุผลที่ผมเห็นด้วยก็คือทันทีที่ ป.ป.ช. ซึ่งมีมูลวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิด แต่ความรู้สึกของสังคมรวมทั้งขององค์กรที่ทำงานด้วย มันก็จะเกิดปัญหาการยอมรับและการไม่ยอมรับ มันจะทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและงานก็จะออกมาไม่สำเร็จด้วย

ส่วนการไม่นับอายุความหากจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีนั้น จริงๆ แล้วผมอยากเห็นเรื่องของการดำเนินการอย่างเร่งรีบคดีทางการเมืองต้องบอกว่าปีหนึ่งมีไม่กี่คดีอยากจะให้เร่งรีบดำเนินการมากกว่า ถูก



คือถูก ผิดคือผิด ต้องเห็นใจด้วยเพราะนักการเมืองบางครั้งแค่ถูก ป.ป.ช. ซึ่งมีผลก็กลายเป็นบุคคลที่ขาดความน่าเชื่อถือทางสังคมไปแล้ว การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมถ้าดำเนินการด้วยความรวดเร็วก็จะเป็นการดี เพราะจากประสบการณ์ของตัวเอง หากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานก็อาจจะทำให้เอกสาร พยานและหลักฐาน และบางครั้งที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน แต่เพิ่งจะมาดำเนินการ มันทำให้ตกหล่นการจดจำเรื่องราวมันจำไม่ได้หมดทุกเรื่อง

ดังนั้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการก็ควรเร่งรีบดำเนินการทันที

แต่การกำหนดไม่มียุอายุความจะทำให้คนที่หลบหนีนั้นเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิดอีกหรือไม่ ก็ต้องมาสู้กันตามกระบวนการ ถูกก็ถูก ผิดก็ผิด แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าอายุความไม่หมดแล้วจะไม่เกิดการทุจริต มันอยู่ที่สันดานคน ถ้าคนมีสันดานโกงยังโกงก็โกง ดังนั้น ต้องดูที่ต้นเหตุมากกว่าว่าจะทำอะไรไม่ให้เกิดการโกง ถ้าหลบหนี ไม่มาต่อสู้อคดี ก็ดูว่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ยึดทรัพย์ได้หรือไม่

ส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาให้ดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่มีคำพิพากษาของศาลนั้น ถือว่าเหมาะสม 30 วัน น่าจะเพียงพอ แต่ปัญหาคือ เมื่ออุทธรณ์แล้วกระบวนการก็ต้องพิจารณาโดยเร็ว อย่าไปดึงเรื่องหรือทำให้เนิ่นนานไป เพราะปล่อยเรื่องไว้นานคงไม่เกิดผลดีต่อทั้งสองฝ่าย จึงต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน

ส่วนการบัญญัติว่าศาลห้ามถอนฟ้องนั้น มองว่าการไปถอนฟ้องมันจะทำให้คนยิ่งคาใจ เพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าเรื่องความเชื่อถือของคนที่มีต่อกระบวนการต่างๆ ในสังคมมันลั่นคลอนไปแล้ว เพราะฉะนั้นต้องทำให้สะเด็ดน้ำไปเลย

ชัยเกษม นิติสิริ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรณิศาลฎีกาเสนอต่อ กรธ. เรื่องคดีเกี่ยวกับคดีอาญาของนักการเมืองโดยในการอุทธรณ์คดีสามารถทำได้แต่ตัวจำเลยจะต้องเป็นคนมายื่นขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง และหากจำเลยหนีคดีจะไม่นับอายุความนั้น เรื่องอายุความหากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศสก็ไม่นับอายุความ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่ทุกประเภท หรือใช้กับทุกเรื่อง ทุกคดี ต้องดูเป็นรายกรณีไป ตรงนั้นคงจะไปอยู่ในส่วนของรายละเอียด หลักเดิมคือต้องให้โอกาสคน ได้มีโอกาสพิสูจน์ แก้อ้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรม



ส่วนการอุทธรณ์บัญญัติให้จำเลยต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองนั้น ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการเสนอเพราะกลัวว่าจะมีการหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะมีการยื่นอุทธรณ์ ตรงนี้ถามว่าแพร่ไหมก็ต้องบอกว่าแพร่ แต่ถ้าใช้หลักการนี้ศาลก็ต้องใช้หลักการให้ประกันตัวเป็นหลักเช่นกัน ไม่ใช่จับไว้ก่อนแล้วค่อยให้ดำเนินการประกันตัวในภายหลัง

วิรัตน์ กัลยาศิริ

หัวหน้าคณะกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์

คาลยุดีธรรมถือเป็นหลักที่สำคัญที่สุดหลักหนึ่งของบ้านเมือง เพราะกระทำในพระปรมาภิไธยขององค์พระมหากษัตริย์ การออกแบบวิธีพิจารณาความ จึงต้องดูน้ำหนักประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและความยุติธรรมของจำเลยควบคู่กัน แต่การออกแบบวิธีพิจารณาความของศาลก็ต้องให้มีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของศาลด้วย ส่วนตัวเห็นด้วยในกรณีนี้ว่าการเมืองหลบหนีคดีดังกล่าว คดีนั้นจะต้องไม่มีอายุความ ส่วนการพิจารณาลับหลังจำเลย เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญมีโทษสูง การพิจารณาลับหลัง จึงต้องเป็นข้อยกเว้น อย่างเช่นไม่สามารถตามตัวนักการเมืองที่เป็นจำเลยหลบหนีได้จนพ้นระยะเวลา 5 ปีล่วงแล้วเป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับแนวทางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอว่าเห็นควรใช้หลักไม่มีอายุความ



สำหรับนักการเมืองผู้กระทำความผิดแล้วหลบหนีใช้เสียก่อน เว้นแต่เมื่อล่วงพ้นเวลาที่กำหนดจึงจะหยิบยกกรณีพิจารณาลับหลังขึ้นมาใช้ได้

แต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง


ทางการเมืองจะต้องมีอำนาจรวมไปถึงข้าราชการที่สมคบคิดหรือแบ่งหน้าที่กันทำหรือมีส่วนได้จากการกระทำโดยทุจริตของนักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่ง และควรจะมีสองชั้นศาลเพื่อให้สามารถอารยประเทศยอมรับคือควรเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ แต่การอุทธรณ์ดังกล่าวก็เห็นด้วยจะให้จำเลยผู้นั้นต้องมาแสดงตัวต่อศาลเพื่อให้เห็นว่าประสงค์จะอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา ประเด็นนี้ขอฝากประเด็นที่มีแนวคิดจะตัดคดีไม่ให้ขึ้นฎีกาต้องถือว่าเป็นแนวคิดกระทบต่อสิทธิของจำเลยเพราะผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ จิตใจเที่ยงธรรมควรจะให้ท่านเหล่านี้ได้มีโอกาสถกแถลงกันเองอีกชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นด้วยกับการใช้ศาลเดียวตัดสิน ควรใช้ 2 ศาลตามหลักสากล จะทำให้บ้านประเทศยอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยมากยิ่งขึ้น และไม่ถูกครหาว่าตัดสินลำเอียง เล่นพรรคเล่นพวก ขณะที่การบัญญัติห้ามถอนฟ้องคดีการเมืองนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิจำเลย เพราะถ้าเกิดข้อ

ผิดพลาดไม่ว่ากระบวนการใด จะต้องแก้โดยการถอนฟ้องก็ควรให้มีสิทธิถอนฟ้องได้ และในการถอนฟ้องหากไม่มีเหตุผล เดียวนี้สื่อออนไลน์เร็วมาก ใครก็ตามที่กระทำผิดก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้

ดังนั้น การเปิดช่องไว้ให้ถอนฟ้อง ไม่ใช่ว่าพันคดีหมื่นคดีจะถอนฟ้องได้ แต่ควรเขียนกันไว้เพื่อเหตุจำเป็นในอนาคต ที่สำคัญต้องไม่ปิดกั้นจำเลยที่จะนำพยานเข้าสืบเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ เพื่อให้จำเลยสบายใจได้ว่าศาลพิจารณาพยานหลักฐานทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ วิธีแก้ปัญหาคดีล้นศาลควรจะให้ศาลมีอำนาจต่อรองการลงโทษตั้งแต่ศาลชั้นต้น ควรจะให้พนักงานอัยการมีอำนาจชะลอการฟ้องและควรเริ่มกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพื่อลดคดีเข้าสู่ศาล และถึงเวลาแล้วที่ศาลทุกศาลควรใช้บันทึกวิดีโอในการสืบพยานนอกเหนือจากการจดอย่างปัจจุบันนี้ เพื่อให้ศาลสูงได้มีโอกาสเห็นพฤติกรรมของคู่กรณีในศาลเพื่อใช้ในการใช้ดุลพินิจในการตัดสินให้เกิดความเที่ยงธรรม

	Subject Heading :
Source : เว็บบอร์ด	
Date : 13 ส.ค. 2560 Page : ๑	No :

วีระลั่นไม้หนีพร้อมสูดดีคอมพิวเตอร์


กรุงเทพฯ • เมื่อวันอาทิตย์ นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กว่า ขอประกาศผ่านสาธารณะ ตำรวจไม่ต้องมาตามจับให้เสียเวลา จะไปพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ในวันพุธที่ 15 มี.ค. เวลา 13.00 น.

"คดีนี้แปลกนะ ตำรวจ ปอท.ควรมีหมายเรียกมายังผมก่อนนะ ถ้ามีหมายเรียกมาผมพร้อมเข้ามอบตัวสูดดี บอกตรงๆ อยากรู้คดีนี้มาก แต่ที่กลัวคือ กลัวจะยังไม่ได้เห็นได้สูดดี ถ้ามีการมาควบคุมตัวในวันนี้ กลัวมีการใช้อำนาจพิเศษเอาไปขังไว้ก่อน 7 วัน ในระหว่างนั้น ผมอาจติดเชื้อในกระแสเลือดเสียก่อน" นายวีระโพสต์

เขายังระบุว่า คนอย่างวีระ สมความคิด ไม่เคยหนีคดี พร้อมสูดดีเต็มที แต่ไม่พร้อมให้ใครมาจับเยไปผ่า พนักงานสอบสวนก็เตรียมตอบคำถามไว้ให้ตักด้วยนะ ทำไมคดีนี้ไม่มีการออกหมายเรียกตามกฎหมายเสียก่อน มีทหาร

ชื่ออะไรมาบังคับให้พนักงานสอบสวน รีบออกหมายจับ โดยอ้างว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ศาลอาญาได้ออกหมายนายวีระที่ จ.642/2560 ในข้อหา นำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เนื่องจากเฟซบุ๊กชื่อ "วีระ สมความคิด" ได้โพสต์ทำโพล 8 ข้อ ที่อ้างว่าเป็นการทำโพลเพื่อวัดว่าประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาล และนายกกฯ ก่อนจะสรุปผลโพลจากจำนวนผู้เข้ามาตอบในเฟซบุ๊กดังกล่าว ทำนองว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาล และนายกกฯ จากนั้นนำไปโพสต์แสดงผลโพลที่หน้าเฟซบุ๊กเพจชื่อ "Veera Somkwamkid" ซึ่งทั้ง 2 เฟซบุ๊กเป็นของนายวีระ โดยหลังศาลออกหมายจับ ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายวีระ ที่บ้านเลขที่ 75 ซอยนวมานี 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร แต่ไม่พบตัว.

		Subject Heading :
Source :	ประชาชาติธุรกิจ	
Date : 13 มี.ค. 2560	Page : 11	No: 60093199

คสช. ‘เผด็จศึก’ ธรรมกาย

ธัมมชโยและคณะ ขึ้นศาลสู้ 344 คดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชัดเส้นวันที่ 12 มีนาคม “เผด็จศึก” พระเทพญาณมหามุนี หรือ “พระธัมมชโย” อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ยึดเยื่อมากกว่า 25 วัน ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ใช้อำนาจพิเศษ ออกคำสั่งมาตรา 44 ฉบับที่ 5/2560 กระทบพื้นที่ สภาภคธัมมชโย-สาขาวัดพระธรรมกาย มาตราการทางปกครองการ “ถอดสมณศักดิ์” พระเทพญาณมหามุนี และ “ขุนพล” รอบตัวพระธัมมชโย อย่าง พระราชภาวนาจารย์ หรือ “พระทัตตชีโว” รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แม้กระทั่งการออกหมายจับ “พระสนทวงศ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย เป็นสัญญาณ “ยกระดับ” ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพระธรรมวินัยตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ที่มีกฎว่าด้วยการลงนิคหกรรม ฉบับที่ 11 และกฎว่าด้วยการดำเนินการกับพระภิกษุฉบับที่ 21 ที่เปรียบเป็นการประหารชีวิตในทางธรรม

“เมื่อมีเรื่องให้ร้องเรียนและให้เจ้าอาวาสเรียกมาตักเตือน ถ้าไม่ฟังให้รายงานในระดับที่สูงขึ้นไป จนถึงขั้นสุดท้าย จะมีกระบวนการหนึ่งและสั่งให้สึก”

ทว่าบรรทัดสุดท้ายของพระธัมมชโยไม่ใช่โทษทางธรรม แต่เป็น “โทษทางโลก” ซึ่งขณะนี้มีหมายจับ-คดีติดตัว รอให้พระธัมมชโยกับพระลูกวัด พิสูจน์ตัวเอง กว่า 344 คดี โดยออกหมายจับพระธัมมชโย 16 คดี ดังนี้ 1.ดีเอสไอ ออกหมายจับคดีฉ้อโกงเงินรับของใจและความผิดฐานฟอกเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น

2.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 194 คดี อาทิ ความผิดฐานบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 16 คดี ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 132 คดี ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 4 คดี



ความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงาน 3 คดี
 ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ความ
 ผิดฐานทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ ความผิด
 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ความผิดตาม
 พ.ร.บ.ยุทธภัณฑ์ ฐานความผิดละ 1 คดี
 3.สภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี ความผิดฐาน
 ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.14 คดี หมายจับศาล
 ฎีกานูรี นายองอาจ ธรรมนิทา (มอบตัว)
 ทั้งนี้ศาลจังหวัดฎีกานูรีออกหมายจับ
 8 คดี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ขอให้
 ร่วมกันก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4.สภ.เกาะยาว จ.พังงา 104 คดี แบ่ง
 เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
 99 คดี ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ความ

ผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ความผิดตาม
 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ความ
 ผิดฐานต่อสู้อขัดขวางเจ้าพนักงาน ฐาน
 ความผิดละ 1 คดี ศาลจังหวัดพังงาอนุมัติ
 หมายจับพระธัมมชโย เลขที่ จ.16/60
 5.กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ดำเนินคดี
 ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ รวม 22 คดี
 แบ่งเป็นศาลจังหวัดสกีฉิวอนุมัติหมายจับ
 พระธัมมชโย เลขที่ 121/59 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 กรณีบุกรุกป่าก่อสร้าง
 ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวลัดพิซวัลเลย์ เขาใหญ่
 ศาลจังหวัดพังงาอนุมัติหมายจับพระ

ธัมมชโย เลขที่ จ.6/60 ลงวันที่ 25 มกราคม
 2560 หมายจับเลขที่ 17/60 ลงวันที่ 23
 กุมภาพันธ์ 2560 และหมายจับเลขที่ 19/60
 หมายจับศาลจังหวัดพังงาที่ จ.7/60,
 จ.18/60 และ จ.20/60 นายเพชร แก่นทรัพย์
 6.กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)
 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
 มาตรา 116 ฐานยุยงปลุกปั่น 2 คดี โดย
 ศาลอาญาอนุมัติหมายจับเลขที่ 109/60,
 110/60 และ 2470/59 ให้จับกุมนาย
 องอาจ ธรรมนิทา โฆษกศิษยานุศิษย์วัด
 พระธรรมกาย กับพวกรวม 3 คน (มอบตัว)
 7.สภ.ภูเรือ จ.เลย รวม 6 คดี แบ่งเป็น
 ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 3 คดี ความ
 ผิดฐานออก น.ส.3 ก.โดยมิชอบ 2 คดี
 และความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
 1 คดี โดยศาลจังหวัดเลยอนุมัติหมาย
 จับพระธัมมชโย เลขที่ 174/2559 ลงวันที่
 15 สิงหาคม 2559 และหมายจับเลขที่
 175/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ให้
 ดำเนินการกับวัดและพระธัมมชโย
 8.สภ.อุ้มผาง จ.ตาก ความผิดตาม
 พ.ร.บ.ป่าไม้ โดยศาลจังหวัดแม่สอด
 อนุมัติหมายจับพระธาดา เลขที่ จ.142/59
 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
 สถานการณ์ขณะนี้จึงเข้มข้นขึ้นเพราะ
 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ-ตำรวจ ไม่ใช่เป็นหน่วย
 แนวหน้าความหาพระธัมมชโยเข้าสู่
 กระบวนการยุติธรรม แต่เป็นรัฐบาลทหาร-
 ศาลที่จะรับช่วงต่อเพื่อตัดสินชีวิต

Source :

เนชั่นสุดสัปดาห์

Date :

13 ส.ค. 2560

Page :

No :

รายงานพิเศษ

อีล5ธ

ย้อนรอย 'เจ๋ง ดอกจิก' จาก 'ตลก' สู่ 'แกนนำเสื้อแดง'

ตลกไม่ออกเสียงแล้วสำหรับ ยศวริช ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก แกนนำ นปช. เมื่อศาลอาญาคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยยื่นให้จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา เหตุจากขึ้นเวที นปช.-ปราศรัย ในปี 2553

"การกระทำของจำเลย ได้กระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กระทบต่อจิตใจของประชาชนทั่วไปที่มีความจงรักภักดี และไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง"

ส่งผลให้เขาต้องไปใช้ชีวิตผ่าน 59 ปี เต็มได้เพียง 3 วันในคุกต่อไป ทั้งภาพ 'ตลก' เป็นเพียงแค่อัติน

เจ๋ง ดอกจิก ชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ด้วยความรัก ความชอบ และฝึกฝนมาอย่างหนักตั้งแต่สมัยเรียน ม.รามคำแหง ชีวิตมี 'ความจน' เป็นแรงผลักดันชีวิตมาตั้งแต่เด็ก เพียงแค่อายุ 16 ปี ตัดสินใจจากบ้านเกิด จ.สุราษฎร์ธานี เข้าสู่กรุงเทพฯ หลังจากจบ มศ.5 โดยมีวัดนก จรัญสนิทวงศ์ 13 เป็นที่พึ่งพิง



เจ๋ง ดอกจิก เป็นเด็กวัดที่รักความก้าวหน้า ไม่หึงการเรียน สามารถสอบติดโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานได้ตามที่วาดหวัง แต่กลับไม่ได้เรียน เพราะไม่มีเงินมากพอจ่ายค่าเล่าเรียน สุดท้ายจึงหันเหชีวิตไปเรียนที่ 'มหาวิทยาลัยรามคำแหง' แทน

ชีวิตเด็กรามฯ ดีกว่าที่คิด ได้ค้นพบสิ่งที่ชอบ และสังคมที่ใช่!!

หลังจากเห็นว่า ม.รามคำแหง มีเพียงวงดนตรีลูกทุ่งเพียง 2 วง คือ วงหมอลออ และวงสุขโขทัย แต่ยังไม่มีความตกลง ที่สุดเขาจึงรวมตัวกับเพื่อนอีก 3 คน ตั้งคณะตกลงขึ้นมาบ้าง ในชื่อ 'คณะ 4 ดอกจิก' จึงได้ข้อมการเล่นบนเวทีจนเข้าของ ทั้ง 'มุกตลก', การปราศรัย ตลอดจนจิตวิทยาการครองใจผู้ชม ถือว่าเป็น 'ตลกที่มีการศึกษา' ก็ว่าได้ หลังเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เข้าสู่เส้นทางตลกคาเฟ่เต็มตัว

แนวทางของคณะสี่ดอกจิก ไม่ใช่ตลกทั่วไป แต่เป็นแนว 'ล้อเลียนการเมือง' ซึ่งคนที่เล่นมุกนี้ ต้องเป็นคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองเท่านั้นถึงจะนำแต่ละเรื่องมาเล่นบนเวทีและเรียกเสียงหัวเราะได้ แต่ในฐานะ 'เด็กรามฯ' ที่เติบโตมากับชมต่าง ๆ ทำให้สบาย

อีกทั้งสถานที่เล่นก็หลากหลาย

ไม่เพียงวงเวียนในคาเฟ่เท่านั้น แต่ยังรับงานสังสรรค์หน่วยราชการ ทหาร ตำรวจและนักการเมืองด้วย ซึ่งการเล่นล้อเลียนการเมืองของเขาถูกอกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก และแน่นอนที่สุด เริ่มรู้จัก 'คน' ไปด้วย ขณะเสียงหัวเราะมุกฮาจบไป แต่สายสัมพันธ์ยืดยาว

นอกจากเล่นตลกจนได้รับตำแหน่ง 'เลขาธิการสมาคมตลก' แล้ว เจ๋ง ดอกจิก มีอีกอาชีพหนึ่งคือพนักงานของ 'ไปรษณีย์ไทย' ด้วย

ตำแหน่งนี้เองที่นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขา ช่วงรัฐบาล บรรหาร ศิลปอาชานั่นเอง เมื่อมีการยืมตัวไปช่วยราชการ โดยเป็นหน้าห้องของ ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริรมช.กระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นก็จุดไม่อยู่ มีตำแหน่งอีกหลายรัฐมนตรี หลายรัฐบาล ทั้ง ยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กระทั่งตัดสินใจเข้าสู่ถนนสายการเมืองเต็มตัว ด้วยการสมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. ที่บ้านเกิด ในสังกัดพรรคชาติไทย ทั้งๆ ที่หัวใจอยู่กับ 'พรรคไทยรักไทย' ตั้งแต่ต้น

แต่ท้ายสุดก็เป็น 'ส.ต.' สอบตลกอกหักกลับมา จึงกลับเข้าวงการตลกอีกครั้ง พร้อมทำกิจกรรมกับพรรคไทยรักไทยเต็มที่ กระทั่งเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหาร '19 กันยายน 2549' จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเดินทางหา วีระ มุสิกพงศ์ หรือ วีระกานต์ มุสิกพงศ์ แกนนำ นปค.รุ่นใหญ่เต็มตัว ที่นั่นทำให้เขาพบเพื่อนร่วมสถาบันมากมาย

งานครั้งสำคัญคือ 'มือบ่พิทิว' ของ ขบวนการ 'แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปค.)' ตั้งแต่ปี 2550 ยาวไป

จนกระทั่งถึงเหตุการณ์การปิดล้อมท่าเรือรัฐบาล ในปี 2552 ช่วงที่การปราศรัยทางการเมืองกันอย่างเข้มข้นนั้นเอง เขาได้ฟื้นความเป็นตลกคาเฟ่ขึ้นมาอีกครั้ง นอกจากนำตลกคณะเจ๋ง ดอกจิก มาขึ้นเวทีแล้ว ยังได้ทำหน้าที่หลังเวทีด้วย จึงเป็นที่รู้จักในนาม 'เจ๋ง เสือแดง' มาขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะบนเวทีการปราศรัยชุมนุมที่เสือแดงปี 2553 เขาได้กลายเป็นหนึ่งในแกนนำผู้ปราศรัยบนเวทีด้วย

จากความเป็นตลกคาเฟ่และความรู้ทางการเมืองจึงครองใจชาวเสือแดงได้ไม่ยาก ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นเรื่อง 'ใจ' ที่ทุ่มสุดแรงด้วย เมื่อมีการเคลื่อนไหวพลเสื้อแดงทั้งแผ่นดิน เขาถึงกับหันหลังให้กับงานตลกเพื่อมาทำงานการเคลื่อนไหวขบวนการเสื้อแดงตามที่ได้รับมอบหมาย โดยงานใหญ่ในชีวิตที่เขาภูมิใจที่สุดคือ ผลงานการรวมพลคนเสื้อแดงเข้ามาสมทบเมื่อ 12 มีนาคม 2553 ถึงแม้ภายหลังการสลายการชุมนุม 19 พฤษภาคม 2553 เขาถูกตั้งข้อหาไม่น้อยก็ตาม

แต่ก็ไม่ผิดหวัง ภายหลังจากที่ไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้รับการปูนบำเหน็จแต่งตั้งให้เป็นถึง 'ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย' ฐานิสร์ เทียนทอง ด้วยความภาคภูมิใจ หลังได้รับตำแหน่ง 'เจ๋ง ดอกจิก' ให้สัมภาษณ์ถึงแผนงานที่จะมาทำที่มหาดไทยด้วยว่าจะระดมพวกเสื้อแดงมาเป็น 'อาสาป้องกันภัย' ภาคประชาชนในรูปแบบคล้ายมูลนิธิ เช่น เกิดเหตุไฟไหม้ ก็ให้อาสาป้องกันภัยเสื้อแดงเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้คนเสื้อแดงทำตัวให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

ถึงแม้มีตำแหน่ง แต่ความผิดอันเนื่องมาจากการต่อสู้บนเวทีเสื้อแดงยังคงอยู่!!


เมื่อพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องเจ๋ง ดอกจิก อายุ 59 ปี แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และจำเลยคดีก่อการร้าย เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้าย

โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 จำเลยได้ขึ้นปราศรัยบนเวที นปช. เชียงสะพานมิตรลาวรังสรรค์ ด้วยเครื่องกระจายเสียงและมีการติดตั้งจอภาพต่อหน้าประชาชนจำนวนมาก โดยมีข้อความที่อาจเข้าข่าย หมิ่นประมาท ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศ ชื่อเสียง เกียรติยศ เหตุเกิดแขวงบวรนิวาส เขตพระนคร กทม. และให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีก่อการร้าย หมายเลขดำ อ.2542/2553 ของศาลอาญาด้วย ซึ่งครั้งแรก จำเลยให้การรับสารภาพ แต่ภายหลังให้การปฏิเสธ หลังจากศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้จำคุกจำเลยเป็นเวลา 3 ปี แต่ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้ 1 ใน 3 จึงให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอกการลงโทษ ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์สู้คดี แต่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ยืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งจำเลยได้ยื่นฎีกาคดีอีก โดยระหว่างอุทธรณ์-ฎีกาจำเลยได้ยื่นประกัน ในวงเงิน 500,000 บาท

ทางศาลฎีกา ตรวจสอบงานประชุมปรึกษากันแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คำกล่าวของจำเลยได้โจมตี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อย่างรุนแรง ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการกล่าวหาทุจริต โดยจำเลยกระทำในลักษณะที่ไม่ให้ความเกรงใจและไม่ให้ความนับถือต่อประธานองคมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือก และแต่งตั้ง

นอกจากนี้ จำเลยก็ยังกล่าวถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในขณะนั้น ในลักษณะเดียวกันที่ไม่ให้ความเกรงใจและไม่ให้ความนับถือ นอกจากนี้ จำเลยยังแสดงท่าทางในลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิด การกระทำของจำเลยจึงเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

กระทั่งศาลฎีกาพิพากษาอื่น จำคุกจำเลย 2 ปี โดยไม่รอกการลงโทษในที่สุด ■

	MATCHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	ผู้จัดการรายวัน	
Date :	Page : 191	No :

ปัญหาชิงๆหมื่นล. สตง.เร่งรัฐจัดการก่อน31มี.ค.

เลิกคิดรีดVATคนจน

ผู้จัดการรายวัน360 - ผู้ว่าฯ สตง. เผยประชุมร่วม "วิษณุ - อธิบดีสรรพากร" ยันรัฐบาลต้องสั่งการให้กรมสรรพากร เก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 1.2 หมื่นล้าน ก่อนคดีหมดยุคความสิ้นเดือน มี.ค.นี้ มิฉะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบ "สุริยะใส" ชัดอธิบดีกรมสรรพากรไม่เรียกเก็บภาษีหุ้นชิงๆ งงข่าวเก็บ vat เพิ่ม ครีโกโครม แต่ข่าวเก็บภาษีหุ้นชิงๆ เจียบฉี้จนจะขาดอายุความ

อ่านต่อหน้า 

บัญชีเงิน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ผู้ว่า สตง. เผยประชุมร่วม "วิษณุ-อธิบดีสรรพากร" ยืนยันรัฐบาลต้องสั่งการให้กรมสรรพากร เก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 1.2 หมื่นล้านบาท ก่อนคดีหมดอายุความสิ้นเดือนมี.ค.นี้ มิฉะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบ "สุริยะใส" ชัดอธิบดีกรมสรรพากร ไม่เรียกเก็บภาษีหุ้นชินฯ งบข่าวเก็บ vat เพิ่ม ครีกโครม แต่ข่าวเก็บภาษีหุ้นชินฯ เสียบบัญชี จนจะขาดอายุความเวลานี้ (12 มี.ค.) นายพิศิษฐ์ ลีลา-

วชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยืนยันให้รัฐบาลสั่งการให้กรมสรรพากรเก็บภาษี นายทักษิณ ชินวัตร จำนวน 12,000 ล้านบาท จากการหลีกเลี่ยงภาษีในการขายหุ้นของชินคอร์ป ให้กองทุนเหมาเล็ก ของสิงคโปร์ โดยให้ใช้ มาตรา 61 แห่งประมวลรัษฎากร ภายในวันที่ 31 มี.ค.60 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของอายุความ 10 ปี

กรณีนี้ กรมสรรพากรสามารถทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีนายทักษิณได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบก่อน เพราะ มาตรา 61 มิได้บังคับให้ออกหมายเรียกก่อนประเมินภาษีเหมือน มาตรา 49 แห่งประมวลรัษฎากรที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบก่อนจึงจะประเมินได้

ทั้งนี้ หากกรมสรรพากรเกรงว่าเป็นการประเมินที่ไม่ชอบ เนื่องจากไม่ได้ออกหมายเรียกตรวจสอบก่อน สตง.ก็เห็นว่า กรมสรรพากร เคยออกหมายเรียกตรวจสอบนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร เมื่อ 3 ส.ค. 50 ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นตัวแทนของนายทักษิณ ผู้มีเงินได้ที่แท้จริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งที่ 242-243/2555 การออกหมายเรียกตรวจสอบตัวแทนทั้งสอง จึงมีผลผูกพันกับนายทักษิณ ซึ่งเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 และ 821 มีผลเท่ากับได้มีการออกหมายเรียกตรวจสอบนายทักษิณไปแล้ว กรมสรรพากรจึงมีอำนาจประเมินให้นายทักษิณเสียภาษี 12,000 ล้านบาท ได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบอีก ซึ่งการส่งหนังสือแจ้งการประเมินกรมสรรพากรสามารถส่งโดยวิธีปิดหนังสือดังกล่าวไว้ที่บ้าน ซึ่งนายทักษิณ มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทันทีตามกฎหมาย เนื่องจากนายทักษิณอยู่นอกราชอาณาจักร

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา มีการประชุมระหว่าง สตง. นายวิษณุ เครืองาม และอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ซึ่งสตง. ยืนยันกับรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยขอให้รัฐบาลสั่งการให้กรมสรรพากร ประเมินเรียกเก็บภาษี 12,000 ล้านบาท ภายใน 31 มี.ค. 60 นี้ หากไม่มีการดำเนินการ และคดีขาดอายุความ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ

ชัดไม่เก็บภาษีแล้วแต่จะขึ้น vat

นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวว่า การเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ที่กำลังจะหมดอายุความการเรียกเก็บ ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ แต่จนป่านนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากกรมสรรพากร ว่าจะดำเนินการอย่างไร แม้แต่ รมว.คลัง และ ปลัดกระทรวงการคลัง ก็อ้อมแอ้ม น้ำท่วมปาก ตอบคำถามที่ชัดเจนไม่ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร


โดยเฉพาะอธิบดีกรมสรรพากร คงต้องช่วยกันตามหาตัวท่าน ไม่ทราบที่ท่านหายไปไหน บ่สอยให้สังคมกลางแครงใจกันมาก ว่าทำไมบ่สอยเรื่องนี้ทอดยาวมาจนเหลือไม่กี่วันก็จะขาดอายุความในการเรียกเก็บแล้ว

ที่สำคัญ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ทำหนังสือทวงถาม และชี้ช่องทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพากรดำเนินการเรียกเก็บภาษีนั้น แต่จนป่านนี้ ยังไม่มีท่าทีใดๆ จากกรมสรรพากร ตอบกลับมาว่าจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

"มันเป็นเรื่องตลกมาก ข่าวลือเลยการ

เรียกเก็บภาษีกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท เป็นข่าวที่พยายามทำให้เสียหายไปกับกาลเวลา แต่กลับมีข่าวรัฐเตรียมเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ vat อีก 1% เลยยิ่งตอกย้ำความรู้สึก และความมั่งงายว่าการเก็บภาษีจากชาวบ้านหาเข้ากินค่า เป็นวิธีที่หาเงินเข้ากระเป๋ารัฐได้ง่ายกว่าการไล่บี้เก็บภาษีจากคนรวย"

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องมีคำตอบให้กับสังคม เพราะปัญหาการเก็บภาษีที่ผ่านมาไม่เข้าเป้า เพราะอะไร ก็มีคำตอบอยู่แล้ว ก่อนจะคิดเก็บภาษีเพิ่มเติมจากประชาชน อาจต้องปฏิรูปกลไกการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากกว่านี้.

	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :		
Date : 13 ส.ค. 2560	Page : ๑/4๑	No :

‘วิเชษฐ’ พันสินบนโรลส์-รอยซ์

‘สทง.’ วิจารณ์ผิดชอบเก็บภาษี ‘หุ้นปัน’ ไม่ทัน

● “ป.ป.ช.” เตรียมไต่สวนสินบนโรลส์-รอยซ์ นัดแรกสัปดาห์นี้ เล็งเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 26 คนให้ข้อมูล ยันมีหลักฐาน “วิเชษฐ” เอี่ยว ด้าน “สทง.” ชี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบหากเรียกเก็บภาษีหุ้นปันไม่ทัน 31 มี.ค. ทำคดีขาดอายุความ “กค.ปฏิรูปประเทศ” ชง ป.ย.ป.ตั้ง คณะทำงาน 3 ชุด “ปฏิรูปสื่อ-ศึกษา-ตร.” จ่อวางกฎหมายเพิ่มสื่อออนไลน์

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมเรียกประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีบริษัท โรลส์-รอยซ์ จ่ายสินบนการจัดซื้อเครื่องยนต์ ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ แก่เจ้าหน้าที่รัฐของไทย ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่ง จะเป็นการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบ การดำเนินการและการรวบรวมพยานหลักฐาน เอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินการไต่สวนคดี

พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผู้รับผิดชอบสำนวนไต่สวน คดีบริษัทโรลส์-รอยซ์จ่ายสินบนการจัดซื้อ เครื่องยนต์ของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐของไทย กล่าว ถึงขั้นตอนการไต่สวนคดีดังกล่าวว่า คาดว่า ภายในสัปดาห์นี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่รับ ผิดชอบสำนวน 3 คนและฝ่ายเลขานุการ

ป.ป.ช. จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการ ไต่สวนนัดแรก เพื่อกำหนดแผนการไต่สวน ว่าจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยาน บุคคล พยานเอกสาร ว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้าง จากนั้นจึงจะกำหนดถึงการเรียกผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง 26 คน มาให้ข้อมูลต่อ ป.ป.ช.ต่อไป

พล.ต.อ.สถาพรกล่าวต่อว่า ขณะนี้ข้อมูล ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องยนต์ระยะที่ 3 ช่วงปี พ.ศ.2547-2548 ทางการบินไทยส่ง มาให้ ป.ป.ช. เป็นจำนวนมากแล้ว แต่ยังคง

ข้อมูลอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งการบินไทยจะส่ง มาให้ ป.ป.ช.ต่อไป

ส่วนที่ นายวิเชษฐ เกษมทองศรี อดีต รมช.คมนาคม แสดงความแปลกใจที่ถูกตั้งคณะ อนุกรรมการไต่สวนด้วย โดยอ้างว่าไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการดูแลการบินไทยนั้น พล.ต.อ. สถาพรกล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นเราพบว่า นายวิเชษฐเกี่ยวข้องกับในฐานะ รมช.คมนาคม ซึ่งคงต้องขอไปดูรายละเอียดอีกครั้งว่าใคร เกี่ยวข้องอะไรบ้าง

‘วิเศษฐ์’

“ป.ป.ช.ไม่ได้หนักใจในคดีนี้ แม้สังคมจะตั้งความหวังกับเรื่องนี้มีมาก แต่ทุกอย่างต้องนำไปตามพยานหลักฐาน ป.ป.ช.จะเร่งสรุปคดีให้เสร็จเร็วที่สุด” พล.ต.อ.สถาพร ระบุ

ด้านนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าวถึงการที่นายวิเศษฐ์อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินบนโรลส์-รอยซ์ว่า เป็นสิทธิของนายวิเศษฐ์ที่จะโต้แย้งแม้จะอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการบินไทย สมัยเป็น รมช. คมนาคม ปี 47-48 แต่ ป.ป.ช.มีข้อมูลว่านายวิเศษฐ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องยนต์ของการบินไทย แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

● จักรู้รับผิดชอบหากผิดเก็บภาษีหุ้นชิน

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเรียกเก็บภาษีในการขายหุ้นของชินคอร์ปของนายทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องหาหนีคดี จำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ก่อนคดีหมดอายุความภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ยืนยันให้รัฐบาลสั่งการให้กรมสรรพากรเก็บภาษีนายทักษิณจำนวน

1.2 หมื่นล้านบาท จากการหลีกเลี่ยงภาษีในการขายหุ้นของชินคอร์ป ให้กองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร์ โดยให้ใช้มาตรา 61 แห่งประมวลรัษฎากร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของอายุความ 10 ปี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการประชุมระหว่าง สตง. นายวิญญู เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ซึ่ง สตง.ยืนยันกับรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยขอให้รัฐบาลสั่งการให้กรมสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษี 1.2 หมื่นล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นี้ หากไม่มีการดำเนินการและคดีขาดอายุความรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ

นายพิศิษฐ์กล่าวว่า กรณีนี้กรมสรรพากรสามารถทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีนายทักษิณได้ โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบก่อน เพราะมาตรา 61 มิได้บังคับให้ออกหมายเรียกก่อนประเมินภาษีเหมือนมาตรา 49 แห่งประมวลรัษฎากร ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบก่อนจึงจะประเมินได้ หากกรมสรรพากรเกรงว่าเป็นการประเมินที่ไม่ชอบ เนื่องจากไม่ได้ออกหมายเรียกตรวจสอบก่อน สตง.ก็เห็นว่ากรมสรรพากรเคยออกหมายเรียกตรวจสอบนายพานทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม

2550 ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นตัวแทนของนายทักษิณ ผู้มีเงินได้ที่แท้จริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาอากรกลางที่ 242-243/2555 การออกหมายเรียกตรวจสอบตัวแทนทั้งสองจึงมีผลผูกพันกับนายทักษิณ ซึ่งเป็นตัวการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 และมาตรา 821 มีผลเท่ากับได้มีการออกหมายเรียกตรวจสอบนายทักษิณไปแล้ว กรมสรรพากรจึงมีอำนาจประเมินให้นายทักษิณเสียภาษี 1.2 หมื่นล้านบาทได้ โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบอีก ซึ่งการส่งหนังสือแจ้งการประเมินกรมสรรพากรสามารถส่งโดยวิธีปิดหนังสือดังกล่าวไว้ที่บ้าน ซึ่งนายทักษิณมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทันทีตามกฎหมาย เนื่องจากนายทักษิณอยู่นอกราชอาณาจักร

● ปชป.ติงรัฐเอาจริงอย่าเป็นคลื่นกระแทบฝั่ง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือแจ้งเดือนสรรพากรให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายหุ้นชินคอร์ปให้เรียบร้อย ก่อนคดีจะขาดอายุความในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบเรื่องนี้ว่า ทำไม่

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ถึงปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงเลยมาถึง 5 ปี จนคดีจะขาดอายุความปลายเดือนนี้ และควรเร่งหามาตรการในการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายหุ้นชินคอร์ปนี้ให้ได้ รัฐบาลควรทำความจริงให้กระจ่างในประเด็นต่างๆ ที่สังคมกลางแคลงสงสัย คือ 1.ทำไมกรมสรรพากรไม่ออกจดหมายเรียกผู้เสียหายมาไต่สวนภายใน 5 ปีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร 2.ถ้ากรมสรรพากรออกจดหมายเรียกผู้เสียหายมาไต่สวนก่อนคดีขาดอายุความจะทำให้สามารถประเมินภาษีได้ต่อไปอีกหรือ 3.ถ้าคดีขาดอายุความใครจะรับผิดชอบ จะถือว่ามีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

“ถ้ารัฐบาลจริงจังกับเรื่องนี้ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากขึ้น แต่ถ้ารัฐบาลปล่อยให้เรื่องนี้เป็นคลื่นกระทบฝั่งก็จะมีผลกระทบในแง่ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสตามมาอย่างแน่นอน” นายองอาจ กล่าว

● ลุ้นผู้ตรวจฯ ถกปม “คดีวินัย” 14 มี.ค. นี้

นายรักษเกชา แฉฉวย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนว่า พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

(ผบ.ชน.) เป็นที่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในอัตราเดือนละ 5 หมื่นบาท ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งข้อมูลมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ซึ่งเป็นเอกสารลักษณะเดียวกันกับที่สื่อมวลชนนำเสนอ พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารที่เป็นทางการ ป.ป.ช. จึงไม่มีการตรวจสอบในรายละเอียด เพราะเป็นเอกสารที่ พล.ต.ท. ศานิตย์ชี้แจงรายละเอียดของทรัพย์สินเท่านั้น ขณะที่การตรวจสอบทรัพย์สินของ ป.ป.ช. ก็ตรวจสอบหลังจากพ้นตำแหน่งแล้ว จึงสามารถเทียบเคียงได้ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มหรือลดลงอย่างไร และหากมีความน่าสงสัยก็จะเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดของทรัพย์สิน

นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า หลังจาก ป.ป.ช. ส่งข้อมูลและชี้แจงแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องไปดำเนินการในชั้นธุรการ ทั้งการตรวจสอบข้อกฎหมายตามที่ถูกร้องเรียนคือ ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูเอกสารคำชี้แจงของทุกฝ่ายประกอบกัน รวมถึงทำความเข้าใจประกอบ ก่อนที่จะเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

พิจารณา ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ วันที่ 14 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการในชั้นธุรการ แล้วเสร็จทันทีอาจเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาได้เลย

● ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิตั้งคณะทำงาน

นายไชยา ยัมวิไล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 มีนาคมนี้ จะมีการหารือเพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่ต้องออกภายใน 120 วัน ภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ คือ ร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ 7 ด้าน อาทิ การเมือง กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระบบราชการ การศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ เช่น สื่อ และศาสนา กับร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ด้าน อาทิ ความมั่นคง จิตความสามารถทางการแข่งขัน การพัฒนาคนกับสิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ และการปรับปรุงกฎหมาย ฯลฯ

‘วิเศษฐ์’

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 39 คน ของ ป.ย.ป. ใน 4 ด้าน โดยคณะกรรมการแต่ละ คณะภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. จะระดมสมอง เพื่อดึงคณะทำงาน โดยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละคนจะนำเสนอตัวเองว่ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความถนัดด้านใดบ้าง อาทิ นาย เศษ บุนนาค นายเทียนฉาย กีระนันทน์ นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายบัณฑิต ลำชา นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายศุภชัย พานิชภักดิ์ หรือ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นต้น นำเสนอ ต่อที่ประชุมเพื่อดึงคณะทำงานขึ้นมา

● จัดตั้งคณะทำงานปฏิรูปสื่อ-ศึกษา-ตร.

นายไชยา กล่าว ว่า ส่วนตนจะนำเสนอจัด ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด คือ ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปการ ศึกษา และปฏิรูปตำรวจ โดยการปฏิรูปสื่อจะ มุ่งเน้นสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก โดยจะมีการ ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการกิจการกระจาย เสี่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนัก นายกรัฐมนตรี ฯลฯ เนื่องจากในอนาคตสื่อ โซเชียลมีเดียจะมีอิทธิพลมากขึ้น ขณะที่สื่อสิ่ง พิมพ์ในอนาคตบทบาทจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการวางกฎระเบียบเพื่อดูแล เพราะ ปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีทั้งสื่อดีและสื่อไม่ดี ขณะที่การปฏิรูปการศึกษาจะมุ่งเน้นตั้งแต่ เด็กระดับประถม ต้องสร้างการรับรู้และปลูกฝัง ความเป็นระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจะบรรจุวิชาศาสนา วิชาธรรมาภิบาล หรือวิชาจริยธรรม สอดแทรกเข้าไปใน หลักสูตรด้วย พร้อมมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการ ดำรงชีพมากกว่าใบปริญญาตรี โท หรือเอก ซึ่ง ระบบการศึกษาต้องตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง เช่น วิชา วิทยาศาสตร์ อาชีวฯ เป็นต้น และการปฏิรูป ตำรวจจะมุ่งเน้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มี อยู่อย่างเข้มงวดควอดขัน โดยเฉพาะกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐกระทำ ผิดกฎหมายที่ต้องหนักและรุนแรงถึงขั้นไล่ออก เช่น ช้อขายตำแหน่ง หรือเรียกรับสินบน ริดไถ เป็นต้น

● สุเทพจ่อชง 5 ความเห็นปฏิรูปปท.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ มวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพสดผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊กไลฟ์ บนเฟซบุ๊ก Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือก

สุบรรณ) ซึ่งแจ้งถึงข้อหาหรือในประเด็นการปฏิรูป ประเทศของกลุ่ม กปปส.ที่จะนำเสนอต่อคณะ กรรมการ ป.ย.ป.ว่า ทางกลุ่ม กปปส.พร้อมที่จะ ร่วมมือกับรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ โดยได้ ตอบรับคำเชิญ เพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ โดยในประเด็นการ ปฏิรูปนั้น ทางกลุ่มได้ประมวลความเห็นและ เจตนาารมณ์ของมวลมหาประชาชนเอาไว้ตั้งแต่ ปี 2557 โดยมวลมหาประชาชนมีความเห็นว่า ประเทศไทยจะต้องมีความรีบเร่งในการดำเนิน การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ด้าน แรกคือ การปฏิรูปการเมือง ซึ่งด้านนี้มีความ สำคัญมากที่สุด เพราะหากการเมืองไม่มีความ สมบูรณ์และเพียบพร้อมก็จะทำให้ประเทศมี ปัญหามากมาย การเมืองต้องสะอาด และไม่มี การโกงการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง อีกต่อไป ต้องเป็นการเลือกตั้งที่คัดกรองคนดีๆ ได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ใช้อำนาจแทนประชาชน ทั้งด้านนิติบัญญัติและ ด้านการบริหาร

ด้านที่ 2 คือ การปฏิรูปกระบวนการ วิี การ ในการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชัน ด้านที่ 3 คือ การปฏิรูประบบ ราชการ ทั้งเรื่องของอุดมการณ์ ค่านิยม ของ ข้าราชการ ทั้งเรื่องของรูปแบบ การจัดองค์กร ในทางราชการ ทั้งเรื่องของการนำระบบธรรมาภิบาล ระบบคุณธรรม ให้จริงจัง เข้มขัน และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจะให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ร่วมกับฝ่ายราชการเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้ เกิดขึ้นกับประเทศชาติกับแผ่นดิน

ด้านที่ 4 การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และด้านที่ 5 ด้าน การปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง เป็นสิ่งที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องให้มีการ ปฏิรูปโดยด่วน ซึ่ง 5 ประเด็นดังกล่าว เป็น เรื่องที่มวลมหาประชาชนแสดงเจตนาร่วมกัน แล้วว่าจะต้องดำเนินการปฏิรูปให้ได้

● วีระพบตร. 15 มี.ค. ล้อคดีพ.ร.บ.คอมพ์

นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์ สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ได้ โฟสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Veera Somkwamkid” หลังถูกศาลออกหมายจับ ว่า “ประกาศผ่านสาธารณะ ตำรวจไม่ต้องมา ตามจับผมให้เสียเวลา ผมจะไปพบพนักงาน สอบสวน บก.ปอท.ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. คดีนี้แปลกนะ ตำรวจ ปอท.ควรมีหมายเรียกมายังผมก่อนนะ ถ้ามี หมายเรียกมา ผมพร้อมเข้ามาขอตัวลี้คดี บอก ตรงๆ อายากลี้คดีนี้มาก แต่ที่กลัวคือ กลัวจะ

ยังไม่ได้ทันได้ลี้คดี ถ้ามีการมาควบคุมตัวในวัน นี้ กลัวมีการใช้อำนาจพิเศษเอาไปขังไว้ก่อน 7 วัน ในระหว่างนั้น ผมอาจติดเชื้อในกระแสเลือด เสียก่อน ชัดเจนนะ คนอย่าง วีระ สมความคิด ไม่เคยหนีคดี พร้อมสู้คดีเต็มที่ แต่ไม่พร้อมให้ ใครมาจับเอาไปฆ่า พนักงานสอบสวนก็เตรียม ตอบคำถามผมไว้ให้ตีด้วยนะ ทำไมคดีนี้ไม่มีการ ออกหมายเรียกตามกฎหมายเสียก่อน มีทหาร ซื่ออะไรมาบังคับให้พนักงานสอบสวน รีบออก หมายจับ โดยอ้างว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง”

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ศาลอาญา รัชดาภิเษก ที่ จ.642/2560 ออก หมายจับนายวีระ สมความคิด ในข้อหาเข้า ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ทั้งนี้ สืบเนื่อง จากเฟซบุ๊กชื่อ “วีระ สมความคิด” ได้โพสต์ทำ โพลล์ 8 ข้อ ที่อ้างว่าเป็นการทำโพลล์เพื่อวัดว่า ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี หรือไม่ ก่อนจะสรุปผลโพลล์จากจำนวนผู้เข้ามา ตอบในเฟซบุ๊กดังกล่าว ทำนองว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี จากนั้นนำไปโพสต์แสดงผลโพลล์ ที่หน้าเฟซบุ๊ก ชื่อ “Veera Somkwamkid”

● โพลล์เชื่อใน 5 ปีประเทศปรองดองได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 เรื่อง “การ ปรองดองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” โดยสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำ เพื่อให้การประชุมหรือ หารือข้อเสนอแนะแนวทางการปรองดองนั้น ประชาชนร้อยละ 61.92 ระบุว่า ทุกฝ่ายควร ร่วมมือกัน มีความจริงใจที่จะเร่งแก้ไขปัญหา และปฏิรูปประเทศ ร้อยละ 45.20 ระบุว่าต้อง เน้นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชุมชน และร้อยละ 37.76 ควรลดการใช้ออกคดี อารมณ์ และทริฐิ ของตนเอง ขณะที่ร้อยละ 36.88 ระบุว่า ควรหาหรืออย่างสร้างสรรค์โดยใช้เหตุและผล แต่ร้อยละ 0.72 ระบุว่า น่าจะเป็นไปได้ยาก เมื่อถามถึงระยะเวลาที่ประเทศไทยจะต้อง ใช้เพื่อให้เกิดความปรองดอง พบว่าประชาชน ร้อยละ 21.84 ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และร้อยละ 10.40 ระบุว่า ต้อง ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ร้อยละ 17.52 ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ขณะที่ ร้อยละ 4.48 ระบุว่า ประเทศไทยไม่น่าจะ สามารถปรองดองกันได้